

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

ผู้มาประชุม

๑. นายอดุลรัตน์ สกนธวัฒน์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสุรศักดิ์ บุรีพา	กรรมการ
๓. นายณรงค์ ศรีซาวรรณ	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพรัช ยงค์คำชา	นายกเทศมนตรี
----------------------	--------------

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการฯ พร้อมแล้วเชิญ นายอดุลรัตน์ สกนธวัฒน์ ตำแหน่ง  
ประธานคณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ สำหรับในระเบียบวาระนี้ ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ให้เกียรติ  
ผมเป็นประธานคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม ในระเบียบวาระนี้ผมไม่มีเรื่องอะไร  
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
วาระที่ ๑

ประธานคณะกรรมการฯ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ท่าแร่ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติ จำนวน ๓ ท่าน  
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
วาระที่ ๑ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ ร่างเทศบัญญัติที่  
สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรรูปตรางพิจารณา  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรรูปตรางพิจารณาโดย  
ละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ  
คณะกรรมการแปรรูปตรางด้วย

ภายในระยะเวลา...

ภายในระยะเวลานำเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติ ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีส่วนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ในฐานะที่ท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น สมาชิกสภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบรับหลักการแล้ว และได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติภายใน ๓ วัน คือวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้สงวนคำขอแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเลย ไม่ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายละเอียดงบประมาณหรือไม่อย่างไร ครับ

นายกเทศมนตรี

ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการหลักการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวาระที่ ๑ ผมไม่มีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดแต่อย่างใด ครับ

ประธานคณะกรรมการฯ

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ ที่สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ได้มีมติรับหลักการไว้แล้วนั้น กระผมขอสงวนคำแปรญัตติ เห็นควรให้คงรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ให้ความเห็นชอบรับหลักการไว้

ลำดับต่อไป ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ได้แถลงผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ

นายสุรศักดิ์ บุริพา

เรียนท่านประธาน กระผมนายสุรศักดิ์ บุริพา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในฐานะกรรมการแปรญัตติ จากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ ที่สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ได้มีมติรับหลักการไว้แล้วนั้น กระผมขอสงวนคำแปรญัตติ เห็นควรให้คงรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ให้ความเห็นชอบรับหลักการไว้

นายณรงค์ ศรีขาววรรณ

กระผม นายณรงค์ ศรีขาววรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ในฐานะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการฯ จากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ ที่สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ได้มีมติรับหลักการไว้แล้วนั้น กระผมขอสงวน คำแปรญัตติ เห็นควรให้คงรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ให้ความเห็นชอบรับหลักการไว้

ประธานคณะกรรมการฯ

นับตั้งแต่สมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดยื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังกล่าวแต่ประการใด และคณะกรรมการแปรญัตติไม่ประสงค์จะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เช่นกัน ผมก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุม...

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

ประธานคณะกรรมการฯ

เมื่อไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใด ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ผมขออนุมัติที่ประชุมว่า คณะกรรมการท่านใดเห็นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ นี้ได้แถลงไว้ชัดเจนดีแล้ว มีความถูกต้องเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือขึ้นครับ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน ๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้คงรายละเอียดเดิมตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วาระที่ ๑ ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าแร่ให้ความเห็นชอบรับหลักการไว้

ประธานคณะกรรมการฯ

ลำดับต่อไปเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น ทั้งนี้จักได้นำเสนอต่อประธานสภาเทศบาล เพื่อเสนอสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไปครับ

**ที่ประชุม**

**รับทราบ**

ประธานคณะกรรมการฯ

สำหรับในระเบียบวาระนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดประชุม

**เลิกประชุมเวลา**

**๑๑.๐๐ น.**

**คณะกรรมการแปรญัตติ**

(ลงชื่อ) อุดลรัตน์ สกนธวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ (ลงชื่อ) ณรงค์ ศรีซาวรรณ กรรมการ/เลขานุการ  
(นายอุดลรัตน์ สกนธวัฒน์) (นายณรงค์ ศรีซาวรรณ)

(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ บุริพา กรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ บุริพา)

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
ผู้มาประชุม				
๑	นายอดุลรัตน์ สกนธวัฒน์	ประธานคณะกรรมการ		
๒	นายสุรศักดิ์ บุรีพา	กรรมการ		
๓	นายณรงค์ ศรีษาวรรณ	กรรมการ/เลขานุการ		
ผู้เข้าร่วมประชุม				
๑	นายไพรัช ยงค์คำชา	นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่		